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 การประชุมเริ่มเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกานายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา
ขึ้นบัลลังก์เปิดโอกาสให้สมาชิก ฯ ปรึกษาหารือปัญหาในพื้นที่ของสมาชิก ฯ และกระแส
ความคิดด้านการเมืองในประเทศพร้อมข้อสังเกตกับการดําเนินการด้านการเมืองของ
ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งปฏิบติัหน้าท่ีควบคู่กับฝ่ายบริหาร 
        จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธาน ฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่อง 
ศาลฎีกามีคําสั่งให้รับคําร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณีท่ีขอให้ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนาย
มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ และขอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ 
เขตเลือกตั้งที่ ๕ ใหม่แทนนายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ เมื่อศาลฎีกาได้รับคําร้องแล้ว จึงทํา
ให้บุคคลดังกล่าวปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปไม่ได้และมิให้นับบุคคลดังกล่าวเข้าในจํานวนรวม
ของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง และวรรคสาม 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๗ คน สมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑๔๖ คน รวมมี
สมาชิกรัฐสภา จํานวน ๔๙๗ คน 

จากนั้น นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสหภาพพม่า ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี  โดยเบื้องต้น
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเหตุผลของ
การเสนอความตกลงฉบับนี้เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภาครั้งนี้ว่า ความตกลง ฯ นี้
เป็นหนังสือสัญญาที่เข้าข่ายมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่ง
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่กระทรวงต่างประเทศจะดําเนินการให้มีผล
ผูกพัน แต่โดยท่ีไทยเราและประเทศพม่าได้ลงนามในความตกลง ฯ แล้วก่อนหน้านี้และ
ในขั้นตอนหลังการลงนามประเทศไทยก็จะต้องมีหนังสือแจ้งประเทศพม่าว่า ไทยได้
ดําเนินการตามกระบวนกฏหมายภายในที่กําหนดไว้เพื่อทําให้ความตกลง ฯ มีผลใช ้
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บังคับในดินแดนไทยครบถ้วนตามความเห็นชอบจากรัฐสภา และการเร่งการดําเนินการ
เพื่อให้ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บงัคับ เมื่อภายหลังมีผลใช้บังคับแลว้ก็จะทําให้เกิด 
ประโยชน์อย่างยิ่งในการคุ้มครองนักลงทุนของไทยเราและการลงทุนของไทยเราใน
ประเทศพม่า รวมทั้งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนใน
ประเทศพม่าให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและมีกลไกในการระงับข้อพิพาทได้  
 สําหรับการพิจารณาความตกลงฉบับนี้ ก่อนที่ ท่ีประชุมจะมีมติให้ความเห็นชอบ 
ได้มีสมาชกิอภิปรายให้ข้อสังเกตต่อความตกลงฉบับนี้อย่างกว้างขวาง ท้ังฝ่ายค้าน 
รัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งภายหลังการอภิปรายนายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงต่อการอภิปรายของสมาชิก ฯใน
ข้อสังเกตได้เวลาพอสมควร ท่ีประชุมจึงได้ลงมติให้ความเห็นชอบกับความตกลงฉบับนี ้
๒. กรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  
   (บางใหญ่ – บางซื่อ) ระยะที่ ๓ เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 
    สําหรับกรอบการเจรจาฉบับนี้ เมื่อนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงเหตุผลของการเสนอกรอบการเจรจาครั้งนี้
แล้ว มีสมาชิก ฯอภิปรายกันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นประเด็นการใช้เงินกู้ในการ
ดําเนินการตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยเฉพาะในส่วนการการทํา
สัญญาการก่อสร้างรวมทั้งระยะเวลา และการใช้วัสดุในการดําเนินการก่อสร้างตาม
โครงการดังกล่าว  

ภายหลังการอภิปรายนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ได้กล่าวชี้แจงต่อข้ออภิปรายของสมาชิก ฯในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีม่วงที่
สมาชิกหลายคนมีความเป็นห่วงว่า เบื้องตนขอชี้แจงว่าสัญญาการก่อสร้างสําหรับ
โครงการนี้ มีการแบ่งสัญญาออกเป็น ๓ ช่วง โดยมีรูปแบบการก่อสร้าง ๒ ระบบซึ่ง
เชื่อมโยงกนัอยู่ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน(สายบางซื่อ – ท่าพระ)และสายสีม่วง  ซึ่ง
การก่อสร้างมีต้นทุนการกู้เพื่อการก่อสร้างที่ไม่สูงมากนัก แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็
ได้ทําประกันความเสี่ยงไว้ด้วย  และสําหรับกรณีการทําสัญญาทําไมมีการดําเนินการ
ล่าช้า ประเด็นนี้ขอชี้แจงว่าเนื่องจากติดขัดในส่วนการจัดซื้อรถไฟฟ้าโดยภาคเอกชนจะ
เป็นผู้จัดซื้อรถไฟฟ้าเองซึ่งการจัดซื้อจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและต้องมีคณะกรรมการพิจารณาสําหรับการเดินรถอีกทาง
หนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนที่ละเอียดจึงทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ  ส่วนกรณีมีการ 
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เปลี่ยนแปลงสัญญาในส่วนการกําหนดขนาดเสาเข็มในโครงการก่อสร้างจากเสาเข็ม
ขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็กลงนั้น ประเด็นนี้มีเหตุผลเนื่องจากว่า ในการก่อสร้างนั้นขนาด
ของเสาเข็มมีขนาดใหญ่เกินไปไม่สามารถตอกลงดินได้ในการดําเนินการก่อสร้างจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนขนาดเสาเข็มตามความเหมาะสมต่อการก่อสร้าง ส่วนประเด็นการบริหาร
การจัดการค่าโดยสาร ๒๐ บาทตลอดเส้นทางเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยสมาชิกฯก็
ได้สนใจอภิปรายด้วยนั้น ประเด็นนี้กระทรวง ฯคงจะต้องพยายามดูแลให้สามารถทําได้ 
แต่ก็คิดว่าคงจะไม่ง่ายมากนัก ซึ่งถ้าสามารถกําหนดได้ก็จะพยายามทําให้ครบท้ัง ๑๐ 
สายของโครงการรถไฟฟ้าท่ีจะก่อสร้างในอนาคต  ส่วนประเด็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะ
ก่อสร้างเส้นทางไหนก่อนนั้นประเด็นนี้คงต้องดูผลการศึกษาในแต่ละเส้นทางให้รอบคอบ
ก่อน รวมทั้งประเด็นทําไมต้องแบ่งสัญญาเงินกู้เป็นระยะ ๆในการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสีม่วงนี้นั้นขอตอบว่า เนื่องจากจะทําให้การกู้เงินไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ยล่วงหน้า
เป็นจํานวนมาก และในส่วนการสํารวจออกแบบการก่อสร้างรถไฟฟ้าแต่ละเส้นทาง 
สมาชิก ฯมองว่ามีการใช้งบประมาณฟุ่มเฟือยตามที่มีการอภิปรายแสดงความเป็นห่วง
นั้น ตรงนี้ยอมรับและกําลังจะมีการจัดระเบียบท่ีปรึกษาโครงการที่มีคุณภาพที่ดีกว่าใหม่
ต่อไป รวมท้ังประเด็นจะสามารถใช้วัสดุของประเทศไทยเราได้หรือไม่ในการก่อสร้าง 
กรณีถ้าไทยเราใช้เงินกูจ้ากไจก้า ประเทศญี่ปุ่น ประเด็นนี้ขอเรียนให้ทราบว่าไจก้าไม่ได้
มีข้อจํากัดเรื่องนี้โดยไทยเราสามารถใช้วัสดุกอ่สร้างได้ท้ังใน และต่างประเทศตามความ
สะดวกและเหมาะสม 
 ด้านนายทนุศักด์ิ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเพิ่มเติม
กรณีว่าเมื่อไหร่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะแต่งตั้งผู้ว่าการคนใหม่ ชี้ว่า
ขณะนี้กําลังเปิดรับสมัครผู้ว่าการอยู่จนถึงวันที่ถึง ๑ มิ. ย นี้ ส่วนประเด็นอยากให้ไทย
เราให้ความสนใจกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างรถไฟฟ้าท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศให้มากขึ้นนั้น ประเด็นนี้น่าสนใจและขอน้อมรับข้อสังเกตไปดําเนินการ
ในทางปฏิบติัต่อไป 
 ภายหลังการตอบชี้แจงแล้ว ท่ีประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบกับกรอบการ
เจรจาฉบับนี้ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๓๕ นาฬิกา 


